

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 กุมภาพันธ์ 2547

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดนครพนม

วันนี้ (วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ณ โรงแรม นครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง การรวมหน่วยงานด้านน้ำให้อยู่กระทรวงเดียวกัน

เรื่อง สรุปผลการระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยการสัมมนาการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาดอกภัย

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษี
บำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุง
ท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2547 พ.... .ศ.

เรื่อง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติการกิจของประธานกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง การเป็นสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย

เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติแบบบูรณาการ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 พ.... ศ.

เรื่อง อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ตามแผนยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันการ
ใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ 4/2546

เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้า เศรษฐกิจ ครั้งที่/5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี

เรื่อง หน่วยงานหลักแห่งชาติของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

เรื่อง การก่อสร้างทางลาดขึ้น) ลง-RAMP) บริเวณท่าเทียบเรือแขวงคำม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว.สปป)

เรื่อง การลงนามความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่ง
เฉพาะสินค้า

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์แห่งชาติ

ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 10
กระทรวงคมนาคม

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครุสภาและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2547 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์**

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2547 ด้านการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีสาระสำคัญ คือ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งปี 2547 และ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพาะปลูกพืชฤดู แล้ง และเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และเป็นการลดผลกระทบและความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นในช่วง ฤดูแล้ง

เป้าหมาย เกษตรกรมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำกา -รเกษตรอย่างเพียงพอในช่วง ฤดูแล้ง

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ พฤษภาคม -2547

การบริหารการดำเนินการ

ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานกลางใน การติดตามสถานการณ์ เพื่อรายงานและให้ความช่วยเหลือ เสนอ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

ส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยงานกลางในการ รายงานและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ แผนการเตรียมรับสถานการณ์ดำเนินการโดยใช้งบประมาณปกติของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แยกแผนการดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือ

การเตรียมรับสถานการณ์ กำหนดมาตรการและมีแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอกับการคาดการณ์การปลูกพืชในช่วง ฤดูแล้ง จำนวน 10.56 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.66 ล้านไร่ พืชไร่ - ผัก 2.9 ล้านไร่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำการทำ การเกษตรให้เหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงนี้

แผนการช่วยเหลือขณะเกิดภัย กำหนดให้มีแผนการช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ รวมถึงแผนปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณ ความชื้นให้พื้นที่ป่าและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

แผนการช่วยเหลือหลังการเกิดภัย การช่วยเหลือตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสภภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินฯ และการช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่
โดยขอใช้เงินงบกลาง

2. เรื่อง การรวมหน่วยงานด้านน้ำให้อยู่กระทรวงเดียวกัน

คณะรัฐมนตรีรับทราบการรวมหน่วยงานด้านน้ำให้อยู่กระทรวงเดียวกัน ตามที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2546 ในวันที่ 29 ธันวาคม
2546 โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการสัมมนาการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัน
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เสนอความเห็นให้รวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำซึ่งกระจายอยู่ในหลายกระทรวง มารวมอยู่ในกระทรวง
เดียวกัน และให้มีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานกลางด้วย นั้น

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติดังกล่าว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเป็นเอกภาพ และสามารถบูรณาการงานน้ำของ
ชาติ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในมิติและภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว อันจะ
เป็นการส่งเสริมและเกื้อหนุนให้ยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ของรัฐบาลบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น จึง
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ศึกษาแนวทางการรวมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพภายในกระทรวงเดียวกัน

3. เรื่อง สรุปผลการระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยการสัมมนา การบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยการสัมมนา
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาดำเนินการต่อไป ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 ผลการระดมความคิดเห็นในการ
ประชุมกลุ่มย่อย พบว่าในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาอุทกภัย มีปัญหารวม 4 ด้าน คือ
1) การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ 2) การเตรียมพร้อมรับภัย 3) การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน 4) การจัดการหลังเกิดภัย และที่ประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกัน
กำหนดเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ รวม 4 กลุ่ม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาดังกล่าว โดยแต่
ละกลุ่มยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กิจกรรม และหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

และเกี่ยวข้อง เป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับนโยบาย/ระดับชาติ และสามารถต่อยอดให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อแปลงเป็นโครงการ/กิจกรรมในการนำไปปฏิบัติให้การบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภัยบรรลุลผล

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันมารวมอยู่ภายในกระทรวงเดียวกัน ดังนั้น การบูรณาการการแก้ไขปัญหาทุกภัยจะสัมฤทธิ์ผลทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ เห็นสมควรรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำ ซึ่งกระจายอยู่ในหลาย ๆ กระทรวงมารวมอยู่ภายในกระทรวงเดียวกัน และในขณะเดียวกันให้มีกลไกการตรวจสอบ และการประเมินผลจากหน่วยงานส่วนกลาง คือ สำนักนายกรัฐมนตรี/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลในการบริหารจัดการขององค์กร และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธาน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว

4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2547 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2547 พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เห็นควรอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 ตราพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2547

5. เรื่อง การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติภารกิจของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและการปฏิบัติภารกิจของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายโกศล พลกุล) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 รองนายกรัฐมนตรี (นายโกศล พลกุล) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเขตตรวจราชการที่ 13 ดังนี้

1. โครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดนครราชสีมา

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีโครงการ สคบ. สัญจร ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้

- 1) ออกตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตรวจสอบการโฆษณา และตรวจสอบสัญญา จำนวน 35 แห่ง
- 2) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรคุ้มครอง" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ถึงปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับ "ผู้บริโภค ผลกระทบจากการถูกเอาเปรียบ และหลอกลวงจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด การรวมพลังผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาชนบท ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้สื่อข่าว และข้าราชการ จำนวน 852 คน โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิด และการบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น A.M. 729 กิโลเฮิรท์ และ F.M. 105.25 เมกะเฮิรท์สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
- 3) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจสอบสินค้าทองรูปพรรณ เครื่องประดับอัญมณีเจียระไน ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับการจัดระเบียบร้านจำหน่ายทองรูปพรรณให้ได้มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณ 96.5%

2. การปฏิบัติภารกิจสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

- 1) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ โรงงาน Jim Thompson อ่าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

- 2) ประชุมหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบนโยบายการบูรณาการในกระบวนการผลิตใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อผลักดันสู่ตลาดโลก และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
- 3) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกินไก่ปลอดภัย จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคเนื้อไก่ และไข่ไก่ปลอดภัย ปรากฏว่ามีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 6,000 คน

3. การสร้างความมั่นใจในการบริโภคไก่ปลอดภัย

รองนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน พลกุล) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครราชสีมาตรวจการจำหน่ายไก่สด ไก่ย่าง ได้พบปะสนทนากับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการรับประทานไก่ย่าง ไก่ทอดต่อหน้าประชาชน สื่อมวลชน และได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย

6. เรื่อง การเป็นสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ การเปลี่ยนสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกสหภาพฯ ปีละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติแบบบูรณาการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติแบบบูรณาการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปแปลงแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติแบบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติให้มีความชัดเจน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 30 วัน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน พร้อมทั้งรับความเห็นเพิ่มเติมกับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของแผนสรุปได้ ดังนี้

สถานการณ์และประเด็นปัญหา

การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก การสร้างชุมชน การขยายตัวของกิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม ได้ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 171.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ และในปี พ.ศ. 2541 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 81.0 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3 ของพื้นที่ประเทศ และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การควบคุมการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้ ยังไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่ผ่านมา มีการดำเนินการจัดทำนโยบายแผนและมาตรการโดยหลายหน่วยงานแต่ยังขาดความชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรมในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์นี้ ได้สรุปรวบรวมสถานการณ์และประเด็นปัญหาของพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมได้ดังต่อไปนี้ 1) พื้นที่ป่าลดลง และมีสภาพเสื่อมโทรม 2) ขาดการกำหนดพื้นที่สงวน (Preserved area) เพื่อเป็นความมั่นคงของประเทศ 3) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 4) พื้นที่ชุ่มน้ำถูกทำลาย และเสื่อมโทรม 5) ยังไม่มีกฎหมายจัดการป่าชุมชน 6) การใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 7) การลดลงของทรัพยากรสัตว์ป่าและขาดนโยบายการอนุรักษ์ที่ชัดเจน 8) การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจขาดความสมดุลเหมาะสมกับศักยภาพ 9) แนวทางการส่งเสริมให้ปลูกป่าเศรษฐกิจไม่ชัดเจน 10) ความต้องการไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึ้น

วัตถุประสงค์ มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติแบบบูรณาการที่เป็นกรอบและทางเลือกให้ทุกภาคส่วนนำไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ

เป้าหมาย

สงวนพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารของประเทศ

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำมาเป็นทุนทางสังคมและใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แนวทางและมาตรการ

แนวทางที่ 1 : การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการสงวน อนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แนวทางที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้

แนวทางที่ 3 : การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงไว้ซึ่งความสมดุล

แนวทางที่ 4 : การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 6 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โดยมีมาตรการในแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 29 มาตรการ

กลไกการบริหารจัดการ ควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของชาติที่มีความหลากหลายซับซ้อนกันให้เป็นองค์กรหรือคณะกรรมการระดับชาติเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น 1) ระบบสารสนเทศในพื้นที่ป่าไม้ของชาติ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทขององค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผล 4) กระบวนการแปลงแนวนโยบายและมาตรการหรือแผนไปสู่การปฏิบัติ 5) การจัดทำแผนประสานการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ 6) การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2547 - 2556)

ผลผลิต

ทุกภาคส่วนมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้

มีพันธมิตรและเครือข่ายชุมชนในการป้องกัน ดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

มีระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสมดุล

ได้ผลผลิตจากป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเพียงพอ

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึก เข้าใจและร่วมมือในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาป่าไม้

มีการกำหนดเขตเพื่อการสงวน อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เกื้อกูลกับสภาพ
นิเวศป่าไม้ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้
กระทรวงแรงงานรับไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้
เป็นไปตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5
แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ .ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ .2537

ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินสาม
หมื่นห้าพันบาท

ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้รวมกันแล้วไม่
เกินแปดหมื่นห้าพันบาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างที่มี
ลักษณะตามที่กำหนด

ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3 ไม่เพียงพอ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ รวมกันแล้วไม่
เกินสองแสนบาท ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 2 และข้อ 3 สำหรับกรณีผู้ป่วยในให้จ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี้

5.1 ค่าบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ไม่เกินร้อยละสามสิบของยอด
รวมค่ารักษาพยาบาล

5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร ไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดรวมค่า
รักษาพยาบาล แต่ต้องไม่เกินวันละเจ็ดร้อยบาท

9. เรื่อง อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 ตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ปี 2547 สำหรับใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร จากเงินงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 271,862,770 บาท

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2546 จำนวน 185,052,000 บาท สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 271,862,770 บาท แต่คณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับงาน/โครงการต่าง ๆ หมดสิ้นแล้ว

ในการประชุมนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารปี 2547 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2547 นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้สั่งการให้สำนักงานงบประมาณรีบดำเนินการจัดสรรงบประมาณปี 2547 แก่กระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน

10. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ พร้อมทั้งความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และเห็นชอบในหลักการของแผนงานโครงการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 34 โครงการ โดยให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณกลางปี 2547 และงบประมาณปี 2548 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้การกำกับดูแลการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแกนหลักในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นประจำทุกปี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทุกภาคของประเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา ซึ่ง สศช. ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ว และจัดให้มีการสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 16 แนวทาง ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับฐานการผลิตหลักของภาค โดยอาศัยศักยภาพการผลิตในพื้นที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรจากสินค้าที่มีมูลค่าต่ำไปสู่สินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดและมีมูลค่าเพิ่มสูง 2) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมของภาคโดยเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักและชายฝั่งทะเลตะวันออก 3) การเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ของภาคบริการทางด้านแรงงานและการท่องเที่ยว

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ประกอบด้วย 4 โครงการ 1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ 2) โครงการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุนคุณภาพสูงแบบโพนยางคำและกำแพงแสน 3) โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องช้ายวิสาหกิจใหม่ (Silk Clustering) 4) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.1) โครงการพิพิธภัณฑ์และศูนย์สาธิตข้าวหอมมะลิ 4.2) โครงการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม 4.3) โครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทย 4.4) โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้า Sky Walker

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ใช้ความได้เปรียบด้านที่ตั้งของภาคร่วมมือกับกลุ่มอินโดจีนเพื่อขยายฐานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนของภาค ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ 2) การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มประเทศอินโดจีน 3) การพัฒนาเมืองหลักชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประกอบด้วย 9 โครงการ 1) โครงการพัฒนาเมืองชายแดน อุบลราชธานี หนองคาย มุกดาหาร นครพนม : อุดรธานี เลย 2) โครงการพัฒนาด่านชายแดน ท่าลี่ บึงกาฬ บ้านแพง : ท่าอุเทน ชองเม็ก ชองสะง่า ชองจอม 3) โครงการศึกษาพัฒนามุกดาหารเป็น Distribution Center 4) โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมสะพานเซโน 5) โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรสะพานเซโน 6) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืช

เศรษฐกิจเป้าหมายไทย ลาว -7) โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุน ไปเยือนกัมพูชา ลาว พม่า 8) สนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านร่วมงานแสดง สินค้านานาชาติ ณ ประเทศไทย 9) จัดประชุมสภาธุรกิจแห่งยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างศักยภาพและโอกาสให้คนจน ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1) การสร้างโอกาสการมีงานทำและความมั่นคงในอาชีพทั้งเกษตร และนอกภาคเกษตร 2) การยกระดับคุณภาพชีวิต 3) การสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 4) การบริหารจัดการแบบ AFP

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ประกอบด้วย 7 โครงการ 1) โครงการ บริการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP 2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP 3) โครงการอบรมคนงานเพื่อเตรียมตัวไปทำงานต่างประเทศ 4) โครงการ สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศร่วมกับ ๓ .ส.ก.5) พัฒนาความพร้อมแก่ แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 6) โครงการเคาะประตูบ้านเพื่อ ป้องกันปัญหาหลอกลวงแรงงาน 7) โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการไปทำงานต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนเพื่อคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) เร่งรัดการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้อย่างเป็นองค์รวม)Holistic) และ เป็นระบบ 2) พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการผลิต การอุปโภค และบริโภคทั้งภาคเมืองเกษตรและอุตสาหกรรม 3) สร้างจิตสำนึกและ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ประกอบด้วย 10 โครงการ 1) โครงการ จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง - ชี - มูล 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง มูล - ชี - 3) โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไผ่เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) โครงการจัดการทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5) โครงการจัดทำ แผนจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแบบองค์รวมภาคฯ 6) โครงการฟื้นฟูสภาพดินและ น้ำ 7) โครงการปลูกต้นไม้ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในลุ่มน้ำโขง ชี - มูล -8) โครงการจัดหาน้ำเพื่อการผลิตการเกษตรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 9) โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและ ดื่มได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10) โครงการจัดรูปที่ดินในภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 แนวทาง 1) การยกระดับการศึกษาและความรู้)Knowledge) ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้

2) การยกระดับทักษะฝีมือ (Skills) และผลผลิตของกำลังแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องและการใช้ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและเศรษฐกิจฐานราก

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ประกอบด้วย 4 โครงการ 1) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) 2) โครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาวิชาชีพและการจัดหางาน 3) โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาแก่เพื่อนบ้าน 4) โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

11. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันการใช้ น้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันการใช้ น้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เสนอ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 และวันที่ 30 ธันวาคม 2546) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายและได้ข้อยุติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การบริหารจัดการน้ำบาดาล ปัจจุบันภารกิจในการบริหารจัดการน้ำได้รวมอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงแห่งเดียวส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำสามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพ โดยมีนโยบายปรับลดการใช้ น้ำลงอีกร้อยละ 40 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจในพื้นที่และให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง จากปัญหาแผ่นดินทรุดอันเนื่องจากการใช้น้ำบาดาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าในหลายพื้นที่ยังคงเกิดปัญหาแผ่นดินทรุดแต่มีอัตราที่ลดลง ดังนั้น จึงต้องเฝ้าระวังการใช้น้ำบาดาลอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ปัญหาการเกิดแผ่นดินทรุดดังกล่าว อาจมิใช่เกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องมีการศึกษาหาสาเหตุอย่างจริงจังต่อไป

การกำหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันการใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยหลักการของมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีการลดและเลิกการใช้น้ำบาดาลอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หากมีการยกเลิกการใช้น้ำอย่างเด็ดขาด ย่อมมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมที่มีความ

จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลในการผลิตและกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง ซึ่งได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการใช้น้ำบาดาล ดังนี้

- 2.1 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้นในการอนุมัติจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่อนุญาตให้ภาคอุตสาหกรรมดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายชุมชน หรือ ประเทศโดยรวมแต่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
- 2.2 การผ่อนผันการใช้น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ระบบน้ำประปาเข้าถึงหรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบประปา ได้อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดหลักเสี่ยงหรือฝ่าฝืนให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงปรับปรุงการให้บริการน้ำแก่ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 2.3 การผ่อนผันให้อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลในการผลิต และกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง และยังไม่สามารถใช้น้ำประปาแทนได้ ซึ่งจะพิจารณาผ่อนผันแก่ผู้ประกอบการเป็นราย ๆ ในแต่ละพื้นที่เท่าที่จำเป็นนั้น ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำรายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลซึ่งจะได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกครั้ง
- 2.4 ในการพิจารณาผ่อนผันหรือการกำหนดให้มีการลดหรือเลิกการใช้น้ำบาดาลจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนและกำหนดระยะเวลาการผ่อนผันที่ชัดเจนให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547 หลังจากนั้นให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด และหากผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวให้ระงับการใช้น้ำบาดาลทันที สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มีน้ำประปาเข้าถึงให้ใช้น้ำประปาทดแทนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภาคเอกชน
- 2.5 ในระยะยาวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำยุทธศาสตร์น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยไม่จำกัด

เฉพาะการหาแหล่งน้ำมาใช้เท่านั้น แต่ให้รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสามารถจัดการน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ (Reuse/Recycle) ได้อีก

การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการลดหรือเลิกการใช้น้ำบาดาล โดยให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนผันการใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีพื้นที่ที่ระบบประปายังไม่ถึง ทั้งนี้ ให้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายในเดือนมีนาคม 2547

12. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 4/2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 และมีมติ ดังนี้

เห็นชอบรวมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าด้วยกัน (.กพข)

เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศ พที่ปรับปรุงใหม่ และให้ส่งสำนักงาน ศ. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

- 1) เห็นชอบในการรวมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าด้วยกัน โดยใช้ (.กพข)

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา" ชื่อว่า "ที่ยั่งยืนของประเทศ"

- 2) เห็นชอบการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการ โดยใช้ กพขเป็นหลัก โดย เป็นรองประธานกรรมการ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เพิ่มรองนายกรัฐมนตรี และเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
- 3) เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พ.ศ.2545 เป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะชื่อ ".... .ศ.พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พ.ศ. ระเบียบ หลักการและเหตุผล องค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 1) เห็นชอบกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปรับปรุงเพิ่มเติม ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
- 2) เห็นชอบให้ประสานและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องที่เร่งด่วนในช่วง 2 ปี
- 3) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาเรื่องการสรรหาอัจฉริยะประจำหมู่บ้าน

เรื่อง การพัฒนาโลจิสติกส์ในประเทศไทย

- 1) ให้มีการจัดตั้งทีมงานโดยรับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณา
- 2) การแก้ไขปัญหา ICD ที่ลาดกระบัง เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมจัดทำ ข้อเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุง และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ของประเทศ พ.ศ. ที่ปรับปรุงใหม่ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี ".กพข" เรียกโดยย่อว่า "แข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นประธานกรรมการ

ให้ กพยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบ ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด .
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และผลักดันให้มีการ
การนำกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณา
การ

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของ
ประเทศ เรียกโดยย่อว่า เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการ ".สพย"
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ
.กพย

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายและแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่ กพยกำหนดขั้นตอน .เสนอแล้ว ให้ กพย .
วิธีการ และแนวทางดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานดังกล่าว
รวมทั้งกำหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรอื่นที่จะให้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

ให้ กพยมีอำนาจปรับ แก้ไข หรือยุบเลิกแผนงาน หรือกิจกรรมที่ได้อนุมัติไปแล้วนั้น .
รวมตลอดถึงการปรับวงเงินรายจ่ายได้ตามความเหมาะสม

13. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ BIMST-EC

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบ
BIMST-EC ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 ภายใต้
กรอบ BIMST-EC ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMST-EC และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ลงนามกรอบความตกลงฯ นั้น

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการลงนามกรอบความตกลงฯ ซึ่งมีสมาชิก
BIMST-EC รวม 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า อินเดีย ศรีลังกา ไทย เนปาล และภูฏาน ร่วมลง
นามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMST-EC เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานสาขาความร่วมมือทางการค้า และ
การลงทุนและสาขาย่อยต่าง ๆ ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละสาขาย่อย รวมถึงการปรับปรุงสาขาย่อยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาวะการดำเนินงานของ สมาชิก โดยมีองค์ประกอบผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทุกประเทศสมาชิก เข้าร่วมในคณะกรรมการ

ให้ภาคเอกชนและภาครัฐจัดการประชุมสาขาย่อยต่าง ๆ ร่วมกัน และให้สมาชิก หมุนเวียนเป็นเจ้าของภาพจัดการประชุมตามความสมัครใจ

สนับสนุนให้มีการอำนวยความสะดวกการเดินทางของนักธุรกิจ ในเรื่องของการมี กฎระเบียบ และข้อบังคับในการออกวีซ่าที่เหมือนกัน รวมถึงการจัดทำ Business Travel Card

อนึ่ง บังคลาเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้า/เศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ณ กรุง ธากา ในปี 2548 ต่อไป

14. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

ตามที่เกิดสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาดในประเทศไทย ทำให้กรมปศุสัตว์มีภาระต้อง ตรวจสอบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ ดำเนินการร่วมกับบริษัท อินโนวาไบโอเทคโนโลยี จำกัด พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดใหญ่ชนิดให้ผลอย่างรวดเร็วในการตรวจหาไวรัสไข้หวัดนกขึ้น เรียกว่า Innova Flu-A โดยสามารถตรวจพบเชื้อได้ภายใน 10 นาที ที่มีความแม่นยำสูง ทำได้ง่าย ไม่ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและสามารถตรวจได้เป็นจำนวนมาก โดย สวทช. ได้ทำการ ประเมินชุดตรวจวินิจฉัย Innova Flu-A ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบว่า ชุดตรวจวินิจฉัย Innova Flu-A จะสามารถสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยของสถาบันฯ ซึ่งใช้ วิธีมาตรฐาน โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในไข่ และทดสอบเชื้อไข้หวัดนกในภายหลังได้ โดย สามารถทำงานในขั้นตอนหลังได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ สามารถรับมือกับตัวอย่างจำนวนมากที่รัฐบาลกำลังเริ่ม ตรวจสอบได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท แอปซิฟีก ไบโอเทค จำกัด ในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกแบบ รวดเร็วในระดับอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนา "ต้นแบบ" ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนกที่ ให้ผลอย่างรวดเร็ว (Rapid Flu Test) และมีความแม่นยำ รวมทั้งกำลังอยู่ในระหว่างการ

พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ไขหัตถ์ชนิดเรียลไทม์ พีซีอาร์ (Real Time - PCR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะนำมายืนยันผลที่ได้จากชุดตรวจวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่ให้ผลแม่นยำมากขึ้น ซึ่งหากประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นั้น ก็จะสามารถช่วยระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไขหัตถ์ได้

15. เรื่อง หน่วยงานหลักแห่งชาติของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานหลักแห่งชาติของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติให้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักแห่งชาติของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลและรายงานการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในกรอบของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และเข้าร่วมในกลไกอื่นๆ ภายใต้การประชุมดังกล่าว

อนุมัติในหลักการสำหรับการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลักแห่งชาติของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงประจำปี ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบุคลากร จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธชีวภาพ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป

16. เรื่อง การก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลง (RAMP) บริเวณท่าเทียบเรือแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ในการก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลง (RAMP) บริเวณท่าเทียบเรือแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และการก่อสร้างถนนเชื่อมท่าเทียบเรือ - ถนนหมายเลข 13 สปป.ลาว ในวงเงิน 29.825 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน)

การก่อสร้างดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ระหว่างท่าเทียบเรือ แขวงคำม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่าเรือจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังจะเป็นการเปิดประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับภูมิภาคนี้อีกด้วย

17. เรื่อง การลงนามความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดทำความตกลงหลายฝ่ายและพิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยหากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงความตกลงฯ และพิธีสารฯ ที่มีใช้สาระสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายไทย ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในความตกลงฯ และพิธีสารฯ กับประเทศในอาเซียนที่พร้อมจะลงนาม ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน และฟิลิปปินส์ เป็นต้น และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว

18. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุรพล วิรุฬห์รักษ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) แทน รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 10 กระทรวงคมนาคม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้แต่งตั้ง นางสาวอำไพ เจริญผล ผู้อำนวยการสำนัก (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) สำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่ง 10 ชข.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 30

กันยายน 2546 สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครุสภาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครุสภาจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- 1) ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศวลาภรณ์ ประธานกรรมการ
- 2) รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ คงเที่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
- 3) นายนิยม ศรีวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา
- 4) นายวิชัย เวียงสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาพิเศษ
- 5) นางสาวพจนา ว่องตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์
- 6) นางกฤษฎาง แถวโสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
- 7) นายดิเรก พรสีมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 8) นายสมเชาว์ เกษประทุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและเทคโนโลยี

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- 1) นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการสังคม
- 2) นางสมิตรา จุศิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
- 3) นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งนับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี